

Trung Sơn, ngày 23 tháng 8 năm 2023

Số: 307/BC-BCĐ

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh
trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “*Hãy hành động để Trung Sơn thêm Xanh - Sạch - Sáng*” năm 2023; nhằm đánh giá những kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện và đưa ra một số giải pháp và phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2023 tốt hơn. Ban Chỉ đạo Ngày “*Chủ nhật xanh*” báo cáo cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày/2023 về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “*Hãy hành động để Trung Sơn thêm Xanh - Sạch - Sáng*” năm 2023. Đồng thời, đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai các hoạt động, tuyên truyền vận động và huy động lực lượng tham gia Ngày Chủ nhật xanh đến toàn thể các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, các trường học, trạm y tế và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã cùng tham gia hưởng ứng, đã tổ chức các Hội nghị triển khai Kế hoạch từ đầu năm, phân công các đồng chí BCĐ phụ trách các đơn vị thôn, hành chính sự nghiệp, kế hoạch ra quân hưởng ứng các đợt cao điểm để phong trào thực sự được lan tỏa đến người dân và có hiệu quả.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

UBND xã đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, làm vệ sinh sạch đẹp đường làng ngõ xóm và nơi làm việc; đồng thời phát động các đợt cao điểm ra quân làm vệ sinh môi trường trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tuân thủ thực hiện “5K” theo quy định, nhằm đảm bảo mỹ quan môi trường theo tiêu chí “Xanh - Sạch - Sáng” để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Trong 6 tháng qua, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật

của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia làm vệ sinh tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc và tại cộng đồng dân cư, như: Treo băng rôn hưởng ứng các dịp lễ, Tết, ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường định kỳ tại các tuyến đường liên thôn, nhà họp thôn, tuyến đường làng, ngõ xóm, hộ gia đình, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền nhóm Zalo chung của xã, BCD và trên mạng xã hội Facebook **Tuoi treTrungson** nhận được sự quan tâm, chia sẻ, kịp thời phản ánh các hoạt động ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” của cộng đồng xã hội.

Và thông qua buổi họp thôn đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép đề tuyên truyền đến tận người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ môi trường xanh, sạch trong cộng đồng dân cư.

UBMT Tổ quốc VN xã và các tổ chức Chính trị - Xã hội đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ thực hiện các hoạt động tuyên truyền “Ngày Chủ nhật xanh” đến với đoàn viên, hội viên với nhiều cách làm hiệu quả, có chiều sâu được đông đảo đoàn viên, hội viên đón nhận hưởng ứng tham gia tích cực thông qua các buổi sinh hoạt chính trị cụ thể 12 đợt với sự tham gia gần 1000 hội viên, đoàn viên tham gia.

Ban Chỉ đạo “Ngày Chủ nhật xanh” đã tổ chức lễ ra quân “Hưởng ứng ngày môi trường thế giới và Chiến dịch hè, TNTN năm 2023” với sự tham gia hưởng của gần 450 nhân dân và ĐVTN. Tại buổi lễ đã tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng nhựa một lần, bì ni lông nhất là các quán buôn bán đã có giấy cam kết không xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường.

Tại các trường hầu hết đều có thùng rác và phân loại rác để giáo dục các em học sinh nhận thức đầy đủ về môi trường xung quanh, các điểm trường đều đảm bảo yếu tố cây xanh, hoa sân trường, cảnh quan sạch sẽ tạo để môi trường học tập thân thiện và học sinh tích cực.

Nhìn chung, ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa lao động, sản xuất, sinh hoạt thân thiện với môi trường đã được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc hơn rất nhiều nhờ hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

2. Tổ chức ra quân, triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện Ngày Chủ nhật xanh.

Ban Chỉ đạo Ngày “Chủ nhật xanh” xã đã phát động ra quân đồng loạt với 5 đợt và đã thu hút gần 2300 tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh tham gia.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, thu gom hàng chục tấn rác thải đến điểm tập kết rác và đã thực hiện được **1500m** đường liên thôn, 03 km đường

HCM được làm sạch, **300m** đường hoa được chăm sóc và trồng mới, **400m** hàng rào xanh; **02 km** kênh mương được nạo vét, đã lắp đặt hệ điện sáng nông thôn với 20 cột từ nguồn kết nối của huyện Đoàn, các hộ gia đình tự lắp đặt, phát quang, trồng cây hoa Sim, cây bản địa với gần 300 cây khu vực UBND.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của UBND xã, BCĐ Đề án Ngày “Chủ nhật xanh” sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và cả hệ thống chính trị và đã trở thành thói quen và ý thức bảo vệ môi trường.

2. Triển khai xây dựng các mô hình tổ chức Ngày Chủ nhật xanh

4.1. Mô hình “A Lưới bốn mùa hoa”

Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch để xây dựng các điểm trường học, nhà họp thôn và cơ quan UBND luôn đảm bảo yếu tố cây xanh, hoa : cụ thể tại các trường Mầm non, tiểu học đã trang bị các chậu hoa với đủ chủng loại, luôn đảm bảo nở hoa trong năm, Các điểm nhà họp thôn đã chủ động trồng hoa sim, cây bản địa và UBND đã trồng hoa giấy, hoa sim phát triển khá tốt và tại các hộ gia đình cũng đã tự đầu tư mua hoa Sim tím (Hoa mua Thái) cũng tạo 4 mùa hoa trong năm

4.2. Mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật Tự Trị An”

Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và trật tự trị an đã được UBND xã triển khai kịp thời cho các ban ngành và các thôn, các trường học thực hiện đăng kí từ đầu năm. 100 % thôn đã đăng kí từ 1 đến 2 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và trật tự trị an. Kết quả các thôn và điểm trường học luôn đảm bảo yếu tố “Xanh –Sach –Sáng và trật tự trị an”

4.3. Tổ chức phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn xã

Phong trào “Chống rác thải nhựa” được cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện việc không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và khi tổ chức các hội nghị, hội họp, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm sản xuất từ giấy); không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo.

UBND đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức phát động phong trào, vận động người dân, đặc biệt là phụ nữ sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, thay thế túi nilon khi đi chợ, cấp phát giỏ nhựa đựng thực phẩm cho người dân. Đoàn thanh niên đã tự thiết kế hơn 100 cái túi đựng bánh kẹo bằng giấy để trao tặng các em thiếu nhi dịp 01/6.

4.4. Tổ chức các Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.

Đầu năm 2023, Đoàn thanh niên thị trấn đã chủ động việc thành lập đội hình tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Các đội hình tình nguyện đã thực hiện đúng vai trò, nhiệt tình, năng động khi tham các hoạt động tổng dọn rác ở các kênh mương nước, dòng suối A Lin, Ta Rinh, Ta Leeng...Cụ thể Đội thanh niên tình nguyện đã phối hợp với các thôn ra quân nạo vét kênh mương khơi thông dòng nước để phục vụ nước tưới tiêu cho bà con với 2 đợt/ 90 lượt người tham gia; Ra quân quét dọn trục đường Hồ Chí Minh để chào đón năm mới 2023, xử các điem rác thải lâu năm với 6 đợt/ 450 lượt người tham gia.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, việc tổ chức Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để “Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” trên địa bàn xã Trung Sơn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản, các trường học, trạm y tế với các công trình, phần việc được triển khai cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại dấu ấn tốt đẹp và tạo sự lan tỏa sâu rộng về ý thức gìn giữ vệ sinh chung và bảo vệ môi trường đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng xã Trung Sơn nói riêng và huyện nhà nói chung ngày càng trở nên Xanh – Sạch – Sáng.

1. Thuận lợi, ưu điểm

Đề án Chủ Nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch - Sáng” đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân.

Với sự sáng tạo của các địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng được các mô hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Có thể nói, phong trào Ngày “Chủ nhật xanh” đã phát huy cao vai trò và mục đích ý nghĩa của một phong trào vì "Môi trường xanh - sạch - đẹp, không rác thải"; đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và hình thành lối sống văn minh, văn hoá, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội.

2. Một số khó khăn, hạn chế

Việc tổ chức tuyên truyền và ra quân thực hiện Ngày “Chủ nhật xanh” tại một số thôn, cũng Trạm y tế chưa được rõ nét

Thói quen sử dụng túi nilon vẫn còn nhiều, chưa có các sản phẩm khác thay thế mang tính bền vững.

Chế độ báo cáo của các thôn hứa đảm bảo theo yêu cầu đề ra, nội dung báo cáo chưa nêu bật được kết quả đã thực hiện.

Công tác xử lý và phân loại rác chưa đảm bảo; phong trào dù ra quân nhiều đợt nhưng hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân

Một số thôn chưa thật sự chú trọng và đầu tư cho việc thực hiện Đề án và còn thiếu sáng tạo trong xây dựng các mô hình dẫn đến hiệu quả phong trào chưa cao.

Kinh phí triển khai các hoạt động còn hạn chế.

Dưới tác động của thời tiết, hoạt động chăn thả gia súc ảnh hưởng đến cảnh quan, cây cối

Hiện nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, nhà nước về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo nên cũng một phần thực hiện các công trình khó khăn, khói bụi xảy ra khá nhiều, chất lượng các tuyến đường đang xuống cấp trầm trọng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các ngành, các cấp từ xã đến thôn trong việc thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ quan đơn vị.

2. Các thôn, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả "Đề án Ngày Chủ nhật xanh" trên địa bàn xã. Theo kế hoạch được phân công của BCD về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày “Chủ nhật xanh” “Hành động để A Lưới thêm Xanh - Sạch - Sáng” để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao.

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau: Xây dựng thêm các pano, áp phích... duy trì và sử dụng hiệu quả hơn mạng xã hội Facebook, Zalo; nâng cao ý thức cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các mô hình, đề án và nhân rộng các chương trình, cách làm hay, sáng tạo để góp sức, chung tay thực hiện vì môi trường không rác thải.

4. UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn và các chi đoàn, chi hội huy động đoàn viên, hội viên tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện phong trào.

5. Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tập trung rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng cảnh quan đô thị, môi trường trên địa bàn; có giải pháp khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định về các cơ quan liên quan, kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và chấn chỉnh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

6. Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ tình nguyện bảo vệ môi trường; Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Không sử dụng túi ni lông sử dụng 1 lần” và chương trình "60 phút sạch nhà, đẹp ngõ".

7. Lập kế hoạch, lên phương án sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để “Trung sơ thêm Xanh - Sạch - Sáng” trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban chỉ đạo Ngày Chủ nhật xanh xã Trung Sơn./.

Nơi nhận:

- BCD Ngày Chủ nhật xanh huyện;
- CT và các PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD xã;
- Lưu: VT.

TM. BCD NGÀY CHỦ NHẬT XANH
TRƯỞNG BAN